



Nam Định

NĂM THỨ HAI CHÍN (BỘ MỚI)

Cuối tuần

NGÀY 10/1/2025 SỐ 6049 (8650)

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH, TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Bài và ảnh: KHÁNH DŨNG

Công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn luôn được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh chú trọng. Chất lượng các chương trình văn hóa, văn nghệ ngày càng được nâng cao, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Qua đó, góp phần đưa sân khấu nghệ thuật không chỉ là sản phẩm tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của quần chúng mà còn trở thành một lợi thế của Nam Định.

Hàng năm, Sở VH, TT và DL chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, quần chúng trong tỉnh. Năm 2024, ngành Văn hóa đã tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhân các dịp lễ, tết của địa phương, đất nước như: chương trình nghệ thuật "Chào năm mới", "Tết quê hương", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Vang mãi khúc quân hành", "Hát lên Việt Nam", Tết Trung thu; chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố; liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh; tham gia biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân ở các tỉnh bạn về biểu diễn nghệ thuật tại Nam Định, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Sở VH, TT và DL đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ



Một tiết mục ca - múa - nhạc tại Liên hoan.

để nghị tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành 13 văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 1 văn bản xác nhận cá nhân ra nước ngoài tham dự các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu.

Tính hiện có 2 đơn vị sự nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở VH, TT và DL là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động nhà văn hóa và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các đơn vị, địa phương; dàn dựng, tổ chức các chương trình biểu diễn

nghệ thuật, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, chiếu phim. Để tạo sân chơi cho những người có năng khiếu, đam mê nghệ thuật, Trung tâm đã định hướng thành lập, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ (CLB) văn hoá, nghệ thuật, dân vũ, thể dục thể thao... Hiện nay, Trung tâm đang quản lý 9 CLB văn thể quần chúng. Các CLB đã dàn dựng, biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ dân gian, thơ ca, dưỡng sinh đặc sắc, nội dung phong phú, đa dạng; đổi mới phương thức sinh hoạt, tập hợp, phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động định kỳ như: giao lưu,

(Xem tiếp trang 3)

Trong số này

PHÒNG, CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Tỉnh táo trước sự xuyên tạc, chống phá về công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp



2

Hệ thống bảo tàng cấp huyện góp phần giáo dục truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ



4

Phong trào bóng đá học đường ở Nam Trực phát triển sôi nổi



5

PHÒNG, CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Tỉnh táo trước sự xuyên tạc, chống phá về công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp

“Công tác nhân sự là công việc rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội Đảng. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng”. Đó là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây.

Dựng chuyện, xuyên tạc - câu chuyện “bình cũ rượu mới”

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổ chức trong năm 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng (dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2026).

Trước thềm đại hội đảng các cấp, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt. Chúng tập trung xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là về công tác nhân sự đại hội... Đây sẽ là “điểm mấu chốt” để các thế lực thù địch, phần tử phản động câu kết chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên không gian mạng. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội để xuyên tạc, bóp méo nhằm công kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong một bộ phận quần chúng nhân dân, tập trung ở những nơi từng gây ra mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp; hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguy hại hơn là đã có không ít cán bộ, người dân tin vào những thông tin và luận điệu xuyên tạc ấy.

Trên internet, mạng xã hội và một số diễn đàn, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Các phần tử xấu tiếp tục dựng chuyện và quy chụp rằng “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các



Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 và một số nội dung quan trọng. (Ảnh dangcongsan.vn)

đại biểu dự đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIV là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIV”. Đặc biệt, về vấn đề nhân sự, họ tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao... Họ tung hô, ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác...

Tỉnh táo, ngăn chặn sự xuyên tạc, bịa đặt

Để phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt về công tác nhân sự trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng có hiệu quả, phải thực hiện tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp bao gồm cả phòng và chống trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau ở tất cả các cấp, các ngành, từ Trung ương đến các địa phương, trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13/3/2024, nói về nội dung “Trách nhiệm của chúng ta”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải xác định công tác chuẩn bị nhân sự là nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế

độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước; phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã vi phạm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên nạt dưới; bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng, là điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Đặc biệt, ngày 14/6/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị 35). Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Chỉ thị 35 đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn

bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó bổ sung mới 1 yêu cầu nêu rõ chỉ đạo của Bộ Chính trị cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự. Theo đó, công tác nhân sự cần bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Quá trình thực hiện phải nắm vững nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025-2030, Chỉ thị 35 và Tiểu ban Nhân

sự Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: Một là, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Hai là, có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch; không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”... Không để vợ hoặc chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ba là, có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có thành tích, kết quả công tác và “sản phẩm” cụ thể trong địa bàn, lĩnh vực công tác được giao.

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng đang được tiến hành một cách khẩn trương nhưng cũng rất chặt chẽ, chu đáo, công phu, bài bản, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục... được đồng đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Trong đó, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác nhân sự đại hội và quản lý đội ngũ cán bộ... Việc chủ động nhận diện, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch về công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp là yêu cầu khách quan, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng ■

Theo Báo QĐND

Những dấu ấn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở huyện Ý Yên

Bài và ảnh: NGỌC ANH

Năm 2024, huyện Ý Yên tiếp tục khẳng định thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM) với 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 20/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 203/272 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận kiểu mẫu. Để có kết quả trên, huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là phát huy triệt để vai trò làm chủ của nhân dân để các địa phương bứt phá trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tiếp tục kiến tạo nên những miền quê đáng sống.

Huyện ủy Ý Yên đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 25/8/2021 về "Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025" đồng thời huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM. UBND huyện đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các văn bản của tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, ngành, các đoàn thể. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Văn phòng NTM của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các xã, thôn, xóm thực hiện. Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ, cụ thể hóa trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", thực hiện hiệu quả công tác

giám sát, phản biện, nhất là giám sát thông qua việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ gắn với xây dựng NTM, phát động nhiều phong trào thi đua. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, diện mạo nông thôn ngày một

khang trang, tiệm cận với đô thị. Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 6/2024, huyện đã huy động được 867 tỷ đồng cho xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 74 tỷ đồng; vốn địa phương hơn 266,6 tỷ đồng; vốn tín dụng trên 331 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp 20 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư hơn 100 tỷ đồng...

Trên địa bàn huyện có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua góp phần cải thiện đời sống dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Đường trục phát triển nổi vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn; cầu Đống Cao, cầu Bến Mới... Hạ tầng thủy lợi được đầu

tư nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống giao thông nội đồng được đầu tư nâng cấp, đặc biệt các địa phương đã vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, ủng hộ kinh phí "cứng hoá" gần 60km các tuyến đường nội đồng góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều tuyến đường liên xã, trục xã được nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng hoa, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Nông nghiệp Ý Yên đang phát triển theo hướng nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và bền vững. Nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao như: liên kết sản xuất gạo sạch với các công ty, doanh nghiệp tại các xã Yên Lương, Yên Đồng, Tân Minh; trồng ớt xuất khẩu tại xã Trung Nghĩa và thị trấn Lâm; sản xuất rau sạch tại các xã Yên Cường, Yên Dương; sản xuất trứng gà OCOPI tại xã Yên Nghĩa; nuôi chạch sụn thương phẩm ở xã Phú Hưng... Trong việc thu hút các doanh nghiệp FDI, trên địa bàn huyện đã có 2 doanh nghiệp đầu tư như: Công ty SANTA CLARA (Hong Kong - Trung Quốc) đầu tư nhà máy may tại xã Yên Bình, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động; Công ty TNHH May mặc dệt kim SMART SHIRTS đầu tư nhà máy sản xuất tại xã Yên Thọ, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/tháng/người.

Hệ thống thiết chế văn hóa (Xem tiếp trang 6)



Diện mạo nông thôn mới xã Tân Minh.

(Tiếp theo trang 1)

tham quan, sáng tác nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng... Cùng với việc quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng hoạt động CLB, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện địa điểm sinh hoạt, phương tiện kỹ thuật để các CLB xây dựng các chương trình nghệ thuật theo chuyên đề, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

NSUT Diệu Hằng, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cho biết: "Xác định vai trò quan trọng của công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian, Nhà hát luôn bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, chú trọng nguyên tắc, đặc trưng và yêu cầu của một chương trình nghệ thuật gồm "tính Đảng, tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng, tính thời sự, tính địa phương". Vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn để bản sắc dân tộc luôn được trân trọng, giữ gìn mà vẫn từng bước được nâng cao theo yêu cầu phát triển chung của thời đại, tránh cổ hủ, lạc hậu, lai căng. Trước những yêu

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật

cầu nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi của thực tiễn, Nhà hát thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn nghệ thuật, có nhiều chương trình, tiết mục biểu diễn phong phú, đa dạng, sinh động, mang bản sắc riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân". Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9)...

Năm 2024 là năm thành công của sân khấu chuyên nghiệp Nam Định khi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia các cuộc thi, liên hoan sân khấu do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT và DL) tổ chức và để lại nhiều dấu ấn với

những thành tích ấn tượng. Tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, vở diễn "Điều còn lại" (kịch bản: Nguyễn Đăng Chương; đạo diễn: NSUT Đào Quang) của Nhà hát đã đoạt được 3 huy chương: 1 HCV (NSUT Thuý Linh); 2 HCB (NSUT Quang Nhất, NSUT Hồng Ngát) và 2 Giải Diễn viên xuất sắc của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (nghệ sĩ Đinh Nhung, nghệ sĩ Đức Tiến). Tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc tại thành phố Cần Thơ, vở diễn "Công chúa Huyền Trân" (kịch bản: Thanh Ái; đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai), các nghệ sĩ, diễn viên cải lương Nam Định đã xuất sắc đoạt 4 giải thưởng cá nhân gồm: 1 HCV (nghệ sĩ Thu Hiền), 2 HCB (nghệ sĩ Văn Phong, nghệ sĩ Phương Chi) và 1 Giải xuất sắc dành cho nhạc công Guitar phím lõm Bùi Thanh Tùng. Ngoài thực hiện

các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh còn tích cực tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa, đại hội thể dục thể thao, hội thao, phục vụ các khối trường học, các địa phương, các sự kiện phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống vùng đất, con người Nam Định. Năm 2024, Nhà hát đã dàn dựng được 2 vở diễn mới: "Điều còn lại" (kịch nói), "Thần y" (chèo); 3 tiểu phẩm; 2 chương trình nghệ thuật; biểu diễn 159 buổi, trong đó có 41 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, 118 buổi phục vụ nhân dân. Bên cạnh những hoạt động của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh, các đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội, các CLB văn hóa văn nghệ cơ sở cũng tham gia vào việc sáng tạo nghệ thuật,

tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng và góp phần nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ.

Để nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời gian tới, Sở VH, TT và DL tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, quần chúng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường đầu tư sáng tác, dàn dựng các chương trình, tiết mục sân khấu nghệ thuật; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; cải thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sĩ; đổi mới công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, các CLB văn hoá văn nghệ và năng lực của đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, đáp ứng thị hiếu khán giả ■

Hệ thống bảo tàng cấp huyện góp phần giáo dục truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ

DIỆU LINH

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 bảo tàng cấp huyện gồm: Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh và Ý Yên. Thời gian qua, cùng với các di tích lịch sử - văn hoá, hệ thống Bảo tàng huyện đã trở thành những "địa chỉ đỏ" góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.



Bảo tàng huyện Hải Hậu trưng bày hơn 3.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn liền với lịch sử quê hương. (Ảnh do cơ sở cung cấp)

Bảo tàng huyện Hải Hậu được xây dựng mới trên nền móng cũ với kinh phí hơn 16 tỷ đồng và đi vào hoạt động năm 2018. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 3.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn liền với lịch sử quê hương Hải Hậu. Các hiện vật, hình ảnh được sắp xếp khoa học theo 5 chủ đề: Công cuộc khai hoang lấn biển thành lập huyện; Truyền thống văn hoá anh hùng; Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế; Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - điển hình của huyện Hải Hậu. Ngoài 5 chủ đề, tại Bảo tàng huyện còn trưng bày bức phù điêu "Hải Hậu văn hoá - anh hùng" với các hình ảnh: tháp 13 tầng đại diện cho "tứ tính cửu tộc" (nếp nhà nhân hậu "phúc - đức - cần - kiệm"; mây sáng, trời trong; con cháu thảo hiền); xã Hải Anh - nơi cụ Trần Vu đặt chân lên khai hoang, lập ấp; các thế hệ lãnh đạo huyện và đại diện các thành phần: công nhân, nông dân, học sinh đang gìn giữ và kế thừa truyền thống tốt đẹp của huyện; hình ảnh đại diện 19 Anh hùng Lực lượng vũ trang, hơn 400 Mẹ Việt Nam Anh hùng quê hương Hải Hậu; các di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia như cầu Ngói - chùa Lương...

Cùng với các thiết chế văn hoá: Đền Liệt sĩ, Thư viện, Nhà văn hoá, Bảo tàng huyện là "địa chỉ đỏ" thu hút

đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học tập và trải nghiệm. Trong năm, Bảo tàng đón trên 100 đoàn khách đến tham quan, trong đó 80% là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện như: Mầm non Chân Trời Mới, THCS Hải Hưng, THCS Hải Phương, THPT A Hải Hậu, THPT C Hải Hậu... Chị Vũ Thị Thủy, cán bộ phụ trách Bảo tàng Hải Hậu cho biết: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Hải Hậu có hơn 50 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4.707 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn tuổi xuân cho đất nước; 401 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng". Quân và dân Hải Hậu vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng. Thông qua các tư liệu, hiện vật được trưng bày giúp khách tham quan hiểu thêm những mốc lịch sử quan trọng, tinh thần chiến đấu anh dũng của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của huyện Hải Hậu. Em Vũ Thu Phương, Trường THPT A Hải Hậu cho biết: "Thông qua các hiện vật trưng bày tại bảo tàng, chúng em hiểu hơn về đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và các dấu mốc lịch sử

quan trọng của huyện. Việc tiếp xúc với các hiện vật, hình ảnh sinh động giúp chúng em cảm thấy hứng thú, dễ tiếp thu kiến thức lịch sử hơn". Vào các dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể, học viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước, các cựu giáo chức, cựu học sinh, cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng của quê hương cũng đến tham quan, thực tế, nghiên cứu tại bảo tàng. Bảo tàng đã có nhiều đổi mới, đầu tư hoàn thiện hệ thống trưng bày, phương tiện, trang thiết bị, mi-crô, máy chiếu... để nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Tại huyện Nam Trực, nhiều nhà trường, cơ sở giáo dục trong huyện tổ chức cho học sinh tham quan, học tập và thực tế tại Bảo tàng huyện để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ. Bảo tàng huyện Nam Trực khánh thành tháng 1/2009, có diện tích hơn 200m² hiện trưng bày khoảng 700 tài liệu, hiện vật sắp xếp theo 9 chủ đề: Mảnh đất, con người huyện; Đời sống văn hóa xã hội huyện; Các làng nghề truyền thống; Truyền thống hiếu học, khoa bảng; Sự hình thành (Xem tiếp trang 8)

TIN VĂN HÓA

Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 sẽ diễn ra tại không gian di sản Hồ Tây

Vào lúc 20 giờ ngày 18/1/2025, tại không gian di sản Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025. Sự kiện do Báo Nhân dân và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 với chủ đề "Shine Your Vibes - Tỏa chất riêng" quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, rapper BigDaddy, Emily, ca nương Kiều Anh, TRONG TRỌNG HIẾU, Ban nhạc Background, dàn nhạc Estrings, F.E.D crew, vũ đoàn MTE, Đoàn nghệ thuật HT... hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa. Chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật hoành tráng mà còn là sân khấu hội tụ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam - mỗi người một phong cách, cá tính âm nhạc, tạo nên bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu giữa lòng di sản Hồ Tây.

Công nhận ấn vàng Hoàng đế chi bảo là bảo vật quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định công nhận 33 bảo vật quốc gia. Theo Quyết định, Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được công nhận là bảo vật quốc gia đợt này. Ấn vàng Hoàng đế chi bảo cao 10,4cm, nặng 10,78kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8x13,7cm. Đế ấn in dòng chữ "Hoàng đế chi bảo" (Báu vật của hoàng đế). Theo cuốn Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Ấn vàng được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, sắc thư ban cho nước ngoài.

Chiều 30/8/1945, sau khi tuyên bố thoái vị, Vua Bảo Đại trao Ấn "Hoàng đế chi bảo" cho chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn. Nhà sử học Trần Huy Liệu tiếp nhận bộ ấn kiếm, chuyển về Hà Nội trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Tháng 12/1946, thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội, hiện vật được đem giấu tại ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô. Tháng 2/1952, một tiểu đoàn của Pháp đảo bới phần móng nhà để thu gạch vỡ, phát hiện hai chiếc hòm đựng bộ ấn kiếm. Cùng năm, Pháp trao hai hiện vật cho cựu hoàng Bảo Đại.

Năm 1982, cựu hoàng Bảo Đại kết hôn với bà Monique Baudot, người Pháp. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, sau đó những người thừa kế tài sản của bà mang đi đấu giá. Ngày 18/11/2023, ấn vàng chính thức được hồi hương sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng là người đã chi 6,1 triệu Euro (hơn 153 tỷ đồng) mua ấn, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam.

Triển lãm các bản in kiệt tác của các danh họa Mỹ thuật Đông Dương

Triển lãm và tọa đàm "Sự đổi mới của nghệ thuật hiện đại ở Đông Dương" vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương), nhằm tôn vinh di sản nghệ thuật hiện đại trong nước và làm phong phú thêm những kiến thức về Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1925-1945. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những bản in từ kiệt tác của các họa sĩ nổi tiếng như: Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh, Lương Xuân Nhị... là những họa sĩ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Các tác phẩm được tổ chức theo hình thức mô phỏng lại không gian trưng bày tác phẩm thật tại Nhà đấu giá Aguttes (Pháp).

Đại diện Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này được tuyển chọn từ hơn 1.000 tác phẩm và 70 nghệ sĩ từng được thẩm định bởi Nhà đấu giá Aguttes, những bức họa và hình ảnh tư liệu tái hiện lại cả một thời kỳ hoàng kim của hội họa Đông Dương, cũng như sự giao thoa tinh tế giữa hơi thở phương Tây và dòng chảy mỹ thuật Việt Nam giai đoạn trước năm 1945 ■



Khách tham quan triển lãm.

Danh ngôn cuộc sống

1. Dễ dãi với mình mà dạy người là nghịch. Sửa mình cho đúng để dạy người là thuận.

TỐ NHƯ

2. Người muốn hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ trước hết phải bước ra khỏi bóng râm mát mẻ.

SAMUEL JOHNSON

3. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

HONORÉ DE BALZAC

Phong trào bóng đá học đường ở Nam Trực phát triển sôi nổi

Bài và ảnh: KHÁNH DŨNG

Trường Tiểu học thị trấn Nam Giang là đơn vị tiêu biểu có phong trào bóng đá phát triển sôi nổi của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện. Từ nhiều năm nay, các khối lớp: 3, 4, 5 của nhà trường đều thành lập đội bóng. Từ năm 2012, nhà trường đã vận động sự ủng hộ, đóng góp của phụ huynh, các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất TDTT. Từ nguồn xã hội hóa, sân bóng đá cỏ nhân tạo của trường được xây dựng với tổng diện tích gần 900m², trị giá 850 triệu đồng, mua sắm trang phục, dụng cụ thi đấu cho các cầu thủ. Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhà trường đều tổ chức giải bóng đá thanh thiếu nhi cho học sinh giao lưu, thi đấu theo khối lớp, tạo nên sân chơi hấp dẫn. Phong trào bóng đá học sinh Trường Tiểu học thị trấn Nam Giang ngày càng phát triển và giành được nhiều giải cao trong các giải đấu TDTT học đường, Hội khỏe Phù Đổng huyện. Tháng 10/2024, trường đã tham dự và đoạt giải Nhất Giải Bóng đá nam học sinh tiểu học năm học 2024-2025 do Phòng GD và ĐT huyện tổ chức nhân dịp chào mừng Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục huyện và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Trường Tiểu học Nam Cường cũng thành lập đội bóng đá nam. Đội ngũ huấn luyện viên của đội bóng ngoài các thầy cô còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh có chuyên môn về bóng đá tham gia hướng dẫn tập luyện, thi đấu. Hàng năm, cứ vào dịp hè, xã Nam Cường lại tổ chức các giải bóng đá thanh thiếu nhi sôi nổi, thu hút nhiều CLB,

Huyện Nam Trực có phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển mạnh, đa dạng ở nhiều bộ môn; trong đó, bóng đá là môn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng. Hàng năm, các giải thi đấu bóng đá học đường do các trường học trong huyện tổ chức luôn sôi nổi, hấp dẫn, đáp ứng niềm đam mê bóng đá và nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất của học sinh.



Một trận thi đấu tại Giải Bóng đá nam học sinh tiểu học huyện Nam Trực.

đội tuyển tham gia. Ngoài ra, xã Nam Cường còn phối hợp với các xã: Hồng Quang, Nam Điền, Nghĩa An và thị trấn Nam Giang... tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu bóng đá thiếu niên, nhi đồng dịp hè hưởng ứng "Tháng Hành động vì trẻ em", chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9). Kinh phí tổ chức các giải đấu từ ngân sách địa phương và huy động nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tài trợ để mua sắm dụng cụ và trang thiết

bị phục vụ tập luyện, thi đấu, trao thưởng. Vào các ngày kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu, Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức thi đấu bóng đá thiếu niên, nhi đồng cùng các môn thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi, hấp dẫn.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành GD và ĐT

huyện Nam Trực luôn xác định công tác giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng trong giáo dục học đường hiện nay, nhằm hướng đến những thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển tâm vóc, rèn luyện nhân cách, đạo đức, ý chí, tinh kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, yêu thể thao, thích vận động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong giới trẻ. Mặc dù, không ít trường học còn hạn chế về sân bãi tập luyện, chưa đủ giáo viên hướng dẫn nhưng bóng đá ngành GD và ĐT huyện đang ngày càng phát triển sâu rộng, được đông đảo học sinh lựa chọn để luyện tập, thi đấu thường xuyên. Hiện nay, tất cả 20 trường tiểu học, 21 trường THCS, 6 trường THPT có sân, nhà, phòng học giáo dục thể chất và tập luyện, thi đấu TDTT; trong đó có 10 trường tiểu học, 6 trường THCS có sân cỏ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các giải thi đấu TDTT cho học sinh. Nhờ có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT đồng bộ, hiện đại, hầu hết các trường học đã thành lập được các đội tuyển, CLB bóng đá, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực, tạo môi trường sinh hoạt tập thể an toàn, lành mạnh, tạo tâm lý thoải mái, hào hứng, phục vụ tốt việc học các môn văn hóa. Các CLB bóng đá hoạt động trong thời gian ngoài giờ lên lớp,

(Xem tiếp trang 8)

CÂU CHUYỆN THỂ THAO

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, qua đó lấy lại niềm tin của người hâm mộ với nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để duy trì được thành tích và giữ vững vị trí hàng đầu khu vực và vươn tầm, cần có một nền tảng phát triển bền vững với tầm nhìn xa hơn, cả trong đầu tư và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển.

Tại hai trận chung kết lượt đi, lượt về ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất, được chuẩn bị tốt nhất, lại có sự bổ sung chất lượng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn (Rafaelson) đã phải trải qua nhiều thời khắc khó khăn trước đội tuyển chủ yếu là những cầu thủ trẻ Thái Lan cho thấy con đường để trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vẫn còn nhiều khó khăn.

Có nhiều yếu tố mang lại sự thành công của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch khu vực lần này. V.League 1 là giải đấu chuyên nghiệp vô địch quốc gia cũng phải tạm dừng thi đấu để các tuyển thủ có thời gian tập trung tập luyện dài hơn trên mặt cỏ nhân tạo tại Hàn Quốc. Nhìn vào vấn đề này để thấy rõ hơn chúng ta đã tập trung như thế nào với ASEAN Cup, trong khi hai giải bóng đá vô địch quốc gia tại Thái Lan và Indonesia vẫn thi đấu bình thường và các cầu lạc bộ ở hai nước này đã không trả cầu thủ về đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ hàng đầu của Thái Lan và Indonesia thi đấu ở nước ngoài cũng không được tập trung trở lại đội tuyển vì giải đấu chưa nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Việc Xuân Sơn giành cả hai giải thưởng quan trọng nhất là Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024: Nền tảng để bóng đá Việt Nam phát triển bứt phá

bàn thắng nhất cho thấy vai trò quan trọng của cầu thủ này. Trước trận chung kết lượt về, báo chí nước ngoài đều coi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn. Chỉ đến trận chung kết lượt về, sau khi Nguyễn Xuân Sơn chấn thương rời sân và Việt Nam bị đối thủ Thái Lan gỡ hòa với tổng tỷ số 3-3 thì ý chí, tinh thần quyết thắng của các cầu thủ Việt Nam mới được ghi nhận.

Trước và sau trận chung kết, hai huấn luyện viên hàng đầu Đông Nam Á là Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan và Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia đều khẳng định lực lượng đội tuyển Việt Nam ở kỳ giải này là mạnh nhất, song chúng ta đã phải thắng vất vả và cả hai đối thủ Thái Lan ở chung kết lẫn Indonesia ở vòng bảng đều là các cầu thủ trẻ. Thắng thán nhìn nhận như vậy để thấy chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm tại SEA Games 33 sắp tới nếu đội tuyển U23 Việt Nam gặp lại các đội hình trẻ này của Indonesia và Thái Lan khi họ vừa chơi ngang ngửa với Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Trong năm 2025, nhiệm vụ chính của huấn luyện viên Kim Sang-sik là dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và kết quả tại giải đấu này là yếu tố quan trọng nhất để Liên đoàn bóng đá Việt Nam có tiếp tục ký hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 3/2026 hay không. Nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển U23 gần đây nhất có thể thấy hầu hết các cầu thủ này đều là những nhân tố trẻ hàng đầu từ các đội tuyển U15, U17, U20. Cho dù hầu hết

các cầu thủ này đang thuộc biên chế các câu lạc bộ thi đấu tại V.League 1, song rất khó để tìm ra một tiền đạo nổi bật. Vấn đề thiếu vắng tiền đạo và thiếu kinh nghiệm thi đấu khi không có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được trọng dụng tại các câu lạc bộ chính là điểm yếu mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần giải quyết.

Với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, sự thành công của Xuân Sơn, sự cởi mở của người hâm mộ Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều cầu thủ nhập tịch khác. Nếu có thêm những tiền đạo giỏi như Xuân Sơn, thêm tiền vệ, trung vệ tốt hơn, sẽ củng cố sức mạnh đội tuyển Việt Nam, song việc sử dụng cầu thủ nhập tịch luôn là yếu tố hết sức nhạy cảm.

Theo báo chí các nước trong khu vực, tuy mang lại những thành công chưa từng có cho đội tuyển Indonesia, nhưng một trong những nguyên nhân khiến ông Shin Tae-yong vừa mất chức huấn luyện viên đội tuyển nước này là quá trọng dụng cầu thủ nhập tịch, gây phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ nội. Với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ có thể sẽ luôn ủng hộ những cầu thủ như Nguyễn Xuân Sơn bởi tài năng và nhiệt huyết đóng góp cho bóng đá nước nhà; tuy nhiên, về lâu dài, những nhà quản lý và làm bóng đá Việt Nam cần phải có một chiến lược dài hơi xây dựng nền tảng bền vững, biết tận dụng và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ trong nước phát triển ■

Theo Báo Nhân Dân

BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CUỘC SỐNG

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực hưởng tới sự hài lòng của người dân

Bài và ảnh: VIẾT DƯ

Để duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đặc thù, các doanh nghiệp, cá nhân trong việc vận động, huy động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, BHXH huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền đối thoại, giải đáp những ý kiến của nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHYT... BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp tới hộ kinh doanh, người dân tại các chợ để thu hút đối tượng tham gia BHYT. Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân, người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT.

Cùng với đó, UBND huyện giao kế hoạch chỉ tiêu phát triển BHYT cụ thể ở từng nhóm đối tượng cho từng địa phương; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi huyện cũng tích cực vận động hội viên tham gia BHYT. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn mua thẻ BHYT. Xác định phát triển BHYT học sinh là một trong những công tác quan trọng của ngành, BHXH huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ban, ngành liên quan, các địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật BHYT đối với học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT dành cho học sinh là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua của từng cơ sở giáo dục và việc chấp hành pháp luật của

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Nam Trực đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng tới việc nâng cao sự hài lòng của người dân. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã được đẩy mạnh, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và rút ngắn thời gian giao dịch.



Cán bộ Bảo hiểm xã hội Nam Trực giải đáp thắc mắc về chính sách bảo hiểm y tế của hội viên Hội Phụ nữ xã Hồng Quang.

học sinh. Với các giải pháp đồng bộ, đến nay, toàn huyện có 158.600 người tham gia BHYT, trong đó có 33.320 học sinh tham gia, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 95,01%.

Đồng chí Vũ Thị Bích Hồng, Giám đốc BHXH huyện Nam Trực cho biết: Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, BHXH huyện tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), quản lý tài chính - kế toán, quản lý chính sách (TCS), tiếp nhận hồ sơ trong quản lý nghiệp vụ của ngành, thực hiện kiểm soát tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh điện tử từ các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn. Việc giải quyết TTHC tại BHXH huyện đã tuân thủ theo đúng quy định của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, BHXH huyện không yêu cầu phát sinh thêm thủ tục. Các tổ chức, cá nhân chỉ cần giao dịch tại một đầu mối là Bộ

phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và nhận kết quả chính xác. Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã tiếp nhận 131.364 hồ sơ trong kỳ, trong đó 59.304 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử; giải quyết 157.297 hồ sơ... Xác định rõ vai trò của công tác cán bộ trong công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua BHXH huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cử nhiều lượt cán bộ các cấp đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ trẻ. Công tác đánh giá cán bộ cũng được BHXH huyện đổi mới theo hướng thực chất, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, khả năng quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá năng lực cán bộ. Tại bộ phận một cửa BHXH huyện thường xuyên có cán bộ trực để hướng dẫn người dân

đăng ký ứng dụng VssID - "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên điện thoại di động.

Thực hiện đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (Đề án 06), đến nay, BHXH huyện Nam Trực đã bổ sung, hiệu chỉnh số CCCD/định danh cá nhân cho 99,3% người tham gia. Cùng với đó, BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thẻ căn cước có gắn chip đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. UBND huyện chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Huyện tranh thủ các nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở Trung tâm Y tế huyện và hệ thống trạm y tế xã, thị trấn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế như: cử bác sĩ đi học chuyên khoa, mở các lớp tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn; mời các thầy thuốc giỏi tuyến trên như: Bệnh viện Phụ sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chuyển giao một số kỹ thuật. Đến nay, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh, tạo sự tin tưởng của người bệnh.

Thời gian tới, BHXH huyện Nam Trực tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành; tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước của người tham gia trong cơ sở dữ liệu và cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho các đối tượng đang tham gia BHYT. Tiếp tục phối hợp với Công an huyện, Bưu điện huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ■

(Tiếp theo trang 3)

từ cấp huyện, xã đến thôn được quan tâm đầu tư, quản lý và vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa của nhân dân, tạo điều kiện để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đạt được những kết quả tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì và nâng cao; hàng năm kết quả tuyển sinh vào các trường THPT luôn đứng ở tốp đầu trong tỉnh. Hệ thống khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường về vật chất và đội ngũ cán bộ y tế. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy...

Xã Yên Chính là minh chứng rõ nét cho sự thành công của huyện Ý Yên trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào xây dựng NTM kiểu mẫu. Với hệ

Những dấu ấn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở huyện Ý Yên

thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xã đã thành lập 8 "Tổ công nghệ số cộng đồng," 24 điểm camera an ninh và xây dựng mô hình "thôn thông minh" ở thôn Bo... Tháng 11/2024, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về chuyển đổi số, tạo nền tảng nâng cao đời sống và chất lượng dịch vụ công cho người dân. Không chỉ tại xã Yên Chính, NTM nâng cao, kiểu mẫu đang mang lại cho các địa phương của huyện Ý Yên một "Cuộc sống mới - Diện mạo mới". Đến hết năm 2024, huyện Ý Yên có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là: xã Yên Cường nổi trội về lĩnh vực "Sản xuất"; 2 xã Yên Khánh, Yên Khang nổi trội về "Văn hoá"; xã Yên

Lương và xã Yên Chính nổi trội về lĩnh vực "Chuyển đổi số". Thị trấn Lâm được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 20/22 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 203/272 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt NTM kiểu mẫu.

Thời gian tới, huyện Ý Yên tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, hoàn thiện quy hoạch vùng miền, điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, tạo đà tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu ■



Đời chưa dừng tuổi thơ

PHẠM ĐỨC TRỌNG

Về quê, tôi như tìm lại chính mình. Lần nào cũng vậy, tôi không thể cưỡng lại việc lang thang ra đầu cầu chợ, nơi lưu giữ những năm tháng tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười. Ở đó, tôi chuyện trò với những người bạn làng quê, những người cùng lớn lên từ bùn đất và những ngày gian khó. Chúng tôi cười nói đến quên cả thời gian, quên cả tuổi tác đã chạm ngưỡng U60.

Chỉ cần một câu chuyện cũ, tuổi thơ ập về, sống động như vừa mới hôm qua. Ngày ấy quê tôi nghèo lắm. Chợ Cầu, với chiếc cầu gỗ cũ kỹ, là nơi lũ trẻ chúng tôi bươn chải. Sáng đi học, chiều về lại kéo nhau ra chợ vợ rơm. Gọi là vợ, nhưng thật ra là "móc rơm" rơm từ những bó của người bán. Chẳng đứa nào cầm thấy tội lỗi, vì nhà nào cũng thiếu, cũng cần chút rơm cho mẹ đun nấu. Thế là cứ móc của nhau, đứa nào khéo thì mang về được một bó kha khá, còn đứa vụng về lại bị cả lũ cười trừ.

Cái chổi tre quê tôi, hay quê tôi gọi là "chổi rế" cứ mòn vẹt dần theo những lần lũ trẻ quét rơm. Thậm chí, có đứa còn tranh thủ lúc rảnh đi bán nước chè xanh. Những ấm chè,

được nấu từ lá chè xanh và lá tre, bốc khói nghi ngút. Chiều nào bán được vài ấm là xem như có tiền tiêu vặt, đủ để mua kẹo hay mấy món đồ nhỏ nhặt mà lũ trẻ mơ ước. Dân trẻ con ở chợ Cầu vì thế mà khôn lanh hơn trẻ trong xóm. Chúng tôi vừa học cách sống, vừa học cách yêu thương từ những gì nhỏ bé nhất!

Rồi những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, lũ trẻ chúng tôi lại tụ tập ở lò rèn. Chúng tôi quay bế giúp thợ, đổi lại được chút hơi ấm từ lò than. Tiếng búa gõ chan chát, tiếng lửa than rừng rực cháy, tất cả như

bản nhạc của tuổi thơ nghèo nhưng đầy tình người. Lũ trẻ ngày ấy giờ đây đều đã thành ông, thành bà. Nhưng mỗi lần gặp lại, câu chuyện cũ vẫn nguyên vẹn, kéo chúng tôi về những ngày xưa, những ngày hồn nhiên nhất của đời người.

Cái cầu chợ cũ giờ đã không còn, nhưng trong ký ức tôi, nó vẫn mãi đứng đó. Một cây cầu nhỏ bé, chỡ nặng tuổi thơ và những câu chuyện không bao giờ cũ. Tôi luôn tin rằng, những ký ức đẹp như vậy chính là điều níu giữ tâm hồn tôi mỗi lần về quê, mỗi lần ra đầu cầu chợ mà thấy mình trẻ lại ■

(Độc giả có thể trải nghiệm Tản văn trên Radio của Báo Nam Định điện tử)



Sức khỏe và Đời sống

Tổn thương não nghiêm trọng vì ngộ độc thuốc nam có củ hạt mã tiền

Sau khi uống một loại bột được bào chế từ hạt cây để chữa viêm dạ dày, người phụ nữ rơi vào tình trạng ngừng tim ngoại viện, tổn thương não nghiêm trọng.

Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, sau khi tiếp nhận người bệnh ở tình trạng hôn mê, qua kết quả xét nghiệm nước tiểu, phát hiện chất độc Strychnin. Chất độc này cũng được tìm thấy trong gói bột thuốc người bệnh sử dụng. Tuy nhiên, điều đáng buồn, kết quả chụp MRI sọ, não bệnh nhân nữ này đã có những tổn thương nặng, tiên lượng khó cải thiện, di chứng do ngừng thở, ngừng tim. Ngoài ra bệnh nhân còn bị viêm phổi, tiểu cơ vận cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc strychnin do sử dụng nguyên liệu thuốc nam không bảo đảm. Ngay lập tức, Trung tâm Chống độc đã chia sẻ thông tin với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa để cơ quan này vào cuộc thanh kiểm tra, tìm nguyên nhân và ngăn chặn.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, sau thanh tra, lấy các mẫu bột nghiến, miếng thái được gọi từ "hạt sang" của tất cả các xưởng nghiền, chế biến hạt sang tại thôn, thậm chí các viên nang có nhồi bột trông giống như sản phẩm thuốc tân dược để bán. Kết quả xét nghiệm tất cả các mẫu này đều thấy có strychnin. Như vậy, các hạt được chế biến ở tất cả các xưởng của thôn này đều có hạt mã tiền. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có biện pháp ngăn chặn, gửi văn bản thông báo các cơ quan liên quan và chia sẻ với truyền thông để cảnh báo tới người dân. Do hình thức hạt sang trông giống hạt mã tiền nên rất dễ nhầm lẫn, thậm chí có thể có hiện tượng cố tình dùng hạt mã tiền để thay thế do dễ kiếm và rẻ hơn hạt sang.

Thực trạng còn đáng báo động hơn, khi không chỉ trong thôn của người bệnh mà có thể còn có nhiều các cơ sở khác nhau trên cả nước chế biến, sử dụng cái gọi là "hạt sang rôm" (hạt

mã tiền), bán rộng rãi, bán trên mạng, nguy cơ gây ngộ độc cho nhiều người.

Strychnin là chất độc. Hạt mã tiền là cây độc. Ăn uống vào dễ gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Cây sang, có tên khoa học là *Sterculia lanceolata*, khác hoàn toàn với cây mã tiền có tên khoa học là *Strychnos nux-vomica L.*

Nguy hiểm ở chỗ, người mua nghĩ hạt sang, không độc hoặc ít độc, nên dùng liều lượng thoải mái, nhưng không may lại dùng phải mã tiền nên dễ bị ngộ độc nặng và tử vong. Thậm chí bị ngộ độc nhưng không biết, nghĩ do vấn đề khác nên đến viện muộn. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế ít kinh nghiệm có thể chẩn đoán nhầm, điều trị không đúng, dẫn đến nguy cơ tử vong. Với trường hợp bệnh nhân nữ (Thanh Hóa) có thể do sự nhầm lẫn của người bào chế giữa hạt sang và hạt mã tiền. Hai loại hạt có hình dáng hao hao nhau. Hạt sang hay còn gọi là hạt sành, có hình bầu dục hơi dẹt màu trắng. Hạt mã tiền có hình tròn bẹt, đường kính khoảng 1cm hoặc hơn chút với một mặt lõm và mặt kia lồi.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, chỉ có các chuyên gia về thực vật, động vật, thậm chí chuyên gia chỉ chuyên sâu về một nhóm các loại cây, hoặc con vật nhất định, mới có thể nhận dạng đúng cây, con vật. Bản thân bác sĩ làm việc nhiều với các trường hợp ngộ độc do nhầm lẫn cây, con vật, cũng chỉ khẳng định được một vài cây độc, một số loài vật độc, nắm độc, còn lại rất dễ nhầm lẫn và đều phải nhờ đến các chuyên gia.

Ông khuyến cáo, đã đến lúc ngành y học cổ truyền cần thay đổi, hiện đại hóa, khoa học hơn. Rất cần có hệ thống các chuyên gia nhận dạng, cần có vùng nuôi trồng bảo đảm đúng loại nguyên liệu cần dùng ■

TRẦN LAM

SÁNG CHẾ - PHÁT MINH

Pin mặt trời siêu bền sắp thành hiện thực



Pin mặt trời Perovskite hứa hẹn cách mạng hóa ngành năng lượng sạch.

Theo TCD, các nhà khoa học tại Đại học Surrey (Anh) vừa công bố phát minh đột phá về pin mặt trời Perovskite, hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng trong ngành năng lượng sạch. Loại pin mới sử dụng vật liệu Perovskite, cho phép chuyển đổi tới 23% ánh sáng mặt trời thành điện năng, hiệu suất cao hơn đáng kể so với các loại pin silicon truyền thống. Đặc biệt, tuổi thọ của pin Perovskite cũng được cải thiện vượt bậc, lên đến 66% so với các phiên bản trước đây. Bí quyết nằm ở việc bổ sung một thành phần đặc biệt giúp ngăn chặn các phản ứng hóa học gây suy giảm hiệu suất pin theo thời gian. Phát minh này được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho năng lượng mặt trời, cung cấp nguồn năng lượng sạch, giá rẻ và bền vững cho người dân trên toàn thế giới. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới các tấm pin mặt trời hiệu suất cao, bền bỉ, giúp nhiều người hơn tiếp cận với năng lượng sạch giá cả phải chăng.

Nghiên cứu này mang đến những tấm pin không chỉ tạo ra nhiều năng lượng hơn mà còn có tuổi thọ cao hơn. Hiệu quả lớn và ít phải thay thế hơn đồng nghĩa với việc có nhiều năng lượng xanh hơn với ít chất thải.

Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối

Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông. Thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị các căn bệnh về tim, bệnh giãn tĩnh mạch và ngăn ngừa các biến chứng sau phẫu thuật. Do nguy cơ hình thành huyết khối cao nên một số bệnh nhân cần sử dụng thuốc chống đông máu thường xuyên. Nhưng những loại thuốc như vậy có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn như phản ứng dị ứng, chảy máu, đau bụng... Vì vậy các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm những loại thuốc mới hiệu quả và an toàn hơn.

Nghiên cứu đòi hỏi tìm ra các phương pháp phân tích sinh hóa đơn giản, rẻ tiền nhưng hiệu quả để cho thấy tác dụng của các chất được nghiên cứu đối với quá trình đông máu. Các nhà khoa học từ MIPT và Trung tâm Lopukhin đã đề xuất các phương pháp phân tích hiệu quả về mặt chi phí dựa trên các xét nghiệm đại trà được sử dụng trong tất cả các phòng thí nghiệm chẩn đoán lâm sàng.

Công nghệ lưu huỳnh hứa hẹn cách mạng hóa thời lượng pin

Molyon là công ty con của Đại học Cambridge (Anh), hãng này vừa công bố thành công trong việc sử dụng vật liệu molybdenum disulfide kim loại (MoS₂) để tạo ra cathode cho pin lithium-sulfur. Công nghệ này giúp ổn định hóa học bên trong pin, cho phép pin hoạt động ổn định trong hàng trăm chu kỳ và lưu trữ năng lượng gấp đôi so với pin lithium-ion truyền thống.

Pin lithium-sulfur sử dụng lưu huỳnh, một nguyên tố dồi dào và rẻ tiền, thay thế cho các kim loại quý hiếm trong pin lithium-ion. Điều này giúp giảm chi phí, trọng lượng và tăng độ an toàn của pin. Ứng dụng tiềm năng của pin lithium-sulfur như xe điện, máy bay không người lái, điện thoại thông minh và nhiều thiết bị khác ■



Xuân Quê hương 2025

Đến sớm với cộng đồng người Việt ở Sri Lanka

Trong không khí Tết Ất Tỵ đang đến gần, Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025 cho cộng đồng người Việt ở Sri Lanka.

Tham dự Tết cộng đồng năm nay có hàng trăm kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Sri Lanka và các thành viên gia đình, cán bộ nhân viên đại sứ quán, Tổng Thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã điểm lại các thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực trong năm 2024, trong đó nổi bật là việc Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế khu vực và thế giới. Đại sứ Trịnh Thị Tâm biểu dương cộng đồng người Việt tại Sri Lanka, tuy còn khiêm tốn về số lượng, nhưng đã tích cực đóng góp vào sự phát triển của Sri Lanka cũng như quan



Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Phu quân Nguyễn Ngọc Lâm chụp ảnh cùng các gia đình trong cộng đồng. (Ảnh TTXVN)

hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka. Trong năm 2024, mặc dù tình hình Sri Lanka còn nhiều khó khăn về chính trị, an ninh, kinh tế, tác động không nhỏ đến cuộc sống người dân sở tại, nhưng cộng đồng đã chung tay với Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, qua đó giúp người dân Sri Lanka và bạn bè quốc tế ở sở tại hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa

Việt Nam. Trước những tổn thất và thiệt hại to lớn trong nước do siêu bão Yagi gây ra, cộng đồng cũng đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong nước số tiền hơn 42 triệu đồng.

Đại sứ cho biết 2025 là năm quan trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka. Đây cũng là năm chúng kiến nhiều

sự kiện trọng đại của đất nước. Trên tinh thần đó, Đại sứ quán dự kiến tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân Sri Lanka về Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Sri Lanka. Đại sứ mong tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực, hỗ trợ của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Trịnh Thị Tâm mong rằng trong năm mới Ất Tỵ 2025, cộng đồng người Việt tại Sri Lanka tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và giữ gìn, phát triển tiếng Việt; khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là mái nhà chung, là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoạt động và nỗ lực để xây dựng một cộng đồng người Việt tại Sri Lanka ngày càng gắn bó và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban liên lạc Cộng đồng, chị Nguyễn Mai Trinh bày tỏ xúc động trước việc Đại sứ quán tổ chức Tết Ất Tỵ 2025, tạo điều kiện cho cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, nhớ về quê hương,

đất nước, nguồn cội và giữ gìn các nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chị Trinh cho biết mặc dù sinh sống, học tập và làm việc rải rác ở nhiều địa phương của Sri Lanka, đường sá đi lại không thuận tiện nhưng cộng đồng rất phấn khởi, hào hứng chờ đợi ngày trở về ngôi nhà chung Đại sứ quán để cùng đón Tết Ất Tỵ. Chị Trinh nhấn mạnh rằng những hoạt động do Đại sứ quán tổ chức trong năm 2024 đã góp phần tích cực kết nối cộng đồng, giúp cộng đồng ngày càng đoàn kết và gắn bó.

Nhằm ghi nhận các đóng góp to lớn của cộng đồng trong năm 2024, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã trao Bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu trong công tác cộng đồng và quảng bá văn hóa tại Sri Lanka.

Nhân dịp này, cộng đồng đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết với đủ hương vị 3 miền Bắc, Trung, Nam như bánh chưng, bánh tét, giò, xôi ngũ sắc, canh khổ qua, dưa món...; chơi các trò chơi gia đình và hát các ca khúc về quê hương, đất nước ■

NGỌC THÚY

Hệ thống bảo tàng cấp huyện...

(Tiếp theo trang 4)

Đảng bộ Nam Trực và lãnh đạo nhân dân giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám 1945; Nam Trực trong kháng chiến chống Pháp; Nam Trực trong kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội; Những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay; Nam Trực trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó có nhiều tư liệu, hiện vật là những nét đặc trưng, mang giá trị lịch sử, văn hoá của các làng nghề truyền thống như: biểu diễn múa rối nước tại thủy đình làng Rạch (xã Hồng Quang); những hiện vật tái hiện tích trò Dệt vải: chú tễu, người anh đang bế em, mẹ đang dệt vải, bộ khung cửi...; nghề rèn Văn Chàng (thị trấn Nam Giang), đúc đồng Đồng Quý, nghề trồng hoa, cây cảnh Vị Khê (xã Nam Tiến)... Những tư liệu, hiện vật được trưng bày khoa học, theo trình tự thời gian logic, gây ấn tượng cảm xúc, đạt hiệu quả nhận thức và giáo dục cao. Trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới đến tham quan Bảo tàng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức cho đoàn viên trên địa bàn huyện tham quan bảo tàng vào các dịp kỷ niệm của đất nước; Phối hợp với Trường THPT Nam Trực tổ chức các lớp học tập ngoại khóa tại Bảo tàng cho học sinh...

Công tác giáo dục truyền thống tại Bảo tàng huyện Ý Yên được các nhà trường trong huyện xây dựng kế hoạch thực hiện tùy theo điều kiện thực tế, yêu cầu của môn học. Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2005, Bảo tàng huyện có diện tích 500m² với trên 200 hiện vật được trưng bày. Đến Bảo tàng huyện, các em học sinh được tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, truyền thống cách mạng quê hương như: các tài

liệu liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của huyện qua các triều đại Đinh - Lê, Lý - Trần; hình ảnh, tư liệu về các bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hoá cùng các sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương như: nghề đúc đồng Tống Xá, nghề mộc La Xuyên... Một trong những hiện vật cổ quý giá tại Bảo tàng huyện có thể kể đến là cỗ Kiệu Bát Cống được làm từ thời hậu Lê thế kỷ XVII. Kiệu có chiều ngang là 2,4m và chiều dài 3,5m. Đây là một trong những cỗ kiệu cổ có đường nét chạm khắc điêu luyện, hài hoà, thể hiện nét đặc trưng của chạm khắc gỗ dưới đôi bàn tay tài hoa của người Ý Yên xưa. Hay Mũi tên đồng thời nhà Lê được khai quật ở quần thể di tích làng Ngô Xá, xã Tân Minh; tượng Phật A Di Đà thời Lý được phục chế, bệ sen thời Trần... Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, Bảo tàng huyện Ý Yên thường xuyên quan tâm, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, chính lý phòng trưng bày, huy động các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá.

Các bảo tàng cấp huyện đã góp phần làm sâu sắc thêm, khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của lịch sử mảnh đất, con người các địa phương; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý thức cho thế hệ trẻ về việc không ngừng phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, các bảo tàng cấp huyện đã được xây dựng tiếp tục quan tâm, đầu tư mua sắm các trang thiết bị, đặc biệt là sắp xếp, bố trí bộ phận hướng dẫn, thuyết minh, kết hợp tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá trong không gian bảo tàng để hấp dẫn khách tham quan, thu hút người dân đến bảo tàng nhiều hơn để tìm hiểu kỹ hơn về truyền thống lịch sử hình thành, phát triển quê hương ■

Phong trào bóng đá học đường ở Nam Trực phát triển sôi nổi

(Tiếp theo trang 5)

kết hợp với các tiết giáo dục thể chất. Để phát triển phong trào bóng đá học đường, hàng năm, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các trường học tổ chức các giải thi đấu bóng đá giao lưu giữa các CLB. Tiêu biểu như: Giải Bóng đá học sinh tiểu học, Giải Bóng đá học sinh THCS, Giải Bóng đá nữ giáo viên tiểu học...

Với phương châm "Vui để học tập, khỏe để cống hiến", phong trào bóng đá luôn được các nhà trường quan tâm phát động và trở thành phong trào rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường. Từ sự phát triển mạnh phong trào bóng đá học đường, hàng năm vào các dịp: Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Tết Trung thu, Ngày Quốc khánh (2/9)... các trường học trong huyện đều tổ chức giao lưu, thi đấu bóng đá. Các giải bóng đá được tổ chức quy mô, bài bản, chất lượng giải đấu năm sau cao hơn năm trước. Nhằm khuyến khích học sinh tập luyện TDTT, nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Phòng GD và ĐT đã phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao chuyên

môn cho giáo viên giáo dục thể chất của các trường học; đồng thời khuyến khích các nhà trường đưa môn bóng đá trở thành môn thể thao tự chọn để rèn luyện trong học sinh và đưa vào chương trình thi đấu giữa các trường học, địa phương trong các giải thể thao học đường, Hội khỏe Phù Đổng và đại hội TDTT các cấp...

Phong trào bóng đá lứa tuổi học sinh luôn được các địa phương và trường học huyện Nam Trực quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và tổ chức các giải bóng đá thanh thiếu nhi. Việc phát triển phong trào bóng đá học đường một cách đồng bộ, có định hướng của ngành GD và ĐT huyện đã giúp các em học sinh có cơ hội rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua các giải đấu đã kịp thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong phong trào bóng đá trẻ của huyện để đào tạo, huấn luyện, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thể thao thành tích cao Nam Định trong tương lai ■